



Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung

VỮNG TÂM PHÁT TRIỂN

Trọn An Tâm - Trọn Gắn Kết



NÂNG GIÁ TRỊ
VỮNG TƯƠNG LAI



Đây là sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là - "Manulife"), được phân phối bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), một đại lý tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm của Manulife. Xem thêm thông tin chi tiết tại **những lưu ý quan trọng**.

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp. Giữ chân nhân tài và tạo động lực cống hiến là kim chỉ nam để hướng tới thành công!

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung **Vững Tâm Phát Triển** - Giải pháp bảo hiểm đáng tin cậy đồng hành cùng Doanh nghiệp, đem đến những chính sách phúc lợi nhân viên hiệu quả nhất!

Sản phẩm bảo hiểm này được cung cấp bởi Manulife - đối tác chiến lược của ngân hàng VietinBank.



A. QUYỀN LỢI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP



Gia tăng chính sách phúc lợi thông qua giải pháp bảo hiểm cho nhân viên



Chi phí hợp lý, linh hoạt thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp



Quản lý dễ dàng với tài khoản hợp đồng tách biệt giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp



Hưởng các ưu đãi về thẩm định và phát hành hợp đồng khi tham gia theo cơ chế bảo hiểm nhóm



Linh hoạt cập nhật danh sách, điều chỉnh mức bảo vệ, rút tiền cho các thành viên tham gia bảo hiểm, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp và nhân viên

B. QUYỀN LỢI CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA QUYỀN LỢI TÍCH LŨY - TẠO ĐÀ CHO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG

Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn

- Hưởng lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ Liên Kết Chung (*), với mức lãi suất đảm bảo (mỗi năm) là 3% trong 5 năm đầu tiên, 2% trong 5 năm tiếp theo và 1% trong những năm còn lại

Quyền lợi đặc biệt khi duy trì bảo hiểm

- Giữ tốc độ tích lũy ổn định với quyền lợi đặc biệt khi duy trì bảo hiểm: 5% mỗi 5 năm trên Giá Trị Tài Khoản, bắt đầu từ Năm Bảo Hiểm thứ 5

Quyền lợi đáo hạn

- Nhận Giá Trị Tài Khoản của phần hợp đồng nhân viên



(* **Quỹ Liên Kết Chung ("Quỹ")** được hình thành từ Phí Bảo Hiểm Được Phân Bỏ và được tạo ra từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung do Công Ty phát hành.

Chính sách và mục tiêu đầu tư: Quỹ có chính sách và mục tiêu là đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định và sinh lời với khả năng thanh khoản cao.

Cơ cấu đầu tư tài sản: Các tài sản của Quỹ tập trung chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ của thị trường tiền tệ và các kênh đầu tư khác. Tỷ lệ phân bổ tài sản cụ thể được công bố hàng năm trong Báo Cáo Thường Niên - Quỹ liên kết chung, đăng tải trên Website: www.manulife.com.vn.

Manulife có toàn quyền quyết định chính sách đầu tư và phương thức quản lý Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Manulife bảo lưu quyền ủy thác toàn bộ hoặc bất kỳ thẩm quyền đầu tư và quyết định của Manulife cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào theo các điều kiện do Manulife quyết định.



B. QUYỀN LỢI CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA (TIẾP THEO) QUYỀN LỢI BẢO VỆ - CHUẨN BỊ NỀN TẢNG CHO TƯƠNG LAI VỮNG VÀNG

Quyền lợi tử vong

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung **Vững Tâm Phát Triển** sẽ giúp bạn bảo vệ tài chính tối ưu trước rủi ro tử vong:



Đối với Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản: số tiền lớn hơn giữa Số Tiền Bảo Hiểm và Giá Trị Tài Khoản



Đối với Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm và Giá Trị Tài Khoản

Quyền lợi trợ cấp mai táng



Manulife sẽ chi trả trước 10% Số Tiền Bảo Hiểm (tối đa 30 triệu đồng) như khoản hỗ trợ chu toàn hậu sự khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong



Quyền lợi khác

- Được hỗ trợ đóng phí và nhận trao quyền tài khoản từ tổ chức, doanh nghiệp
- Tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
- Gia tăng tích lũy thông qua Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm
- Chuyển đổi phần Hợp Đồng trong Hợp Đồng Bảo Hiểm nhóm sang Hợp Đồng Bảo Hiểm cá nhân theo quy định
- Các quyền lợi khác dành cho Người Được Bảo Hiểm theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm



Thông tin tại tài liệu này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. Vui lòng để lại thông tin liên hệ để được tư vấn.

C. CƠ CHẾ PHÂN BỐ PHÍ BẢO HIỂM VÀ HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN PHẦN HỢP ĐỒNG CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN



D. CÁC LOẠI PHÍ

- **Phí Ban Đầu:** được khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm trước phân bổ vào tài khoản của từng thành viên. Tỷ lệ Phí Ban Đầu được xác định theo Năm Phí Bảo Hiểm và được ghi rõ trong Trang Hợp Đồng, Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).
- **Phí Bảo Hiểm Rủi Ro:** được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản. Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro thay đổi theo tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người Được Bảo Hiểm.

Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong tối đa của từng nhóm tuổi

Đơn vị: phần ngàn (*)

Nhóm tuổi	Nam	Nữ	Nhóm tuổi	Nam	Nữ
0 - 9	2,63	1,88	50 - 59	15,42	9,20
10 - 19	1,88	1,03	60 - 69	37,81	21,23
20 - 29	1,90	1,32	70 - 79	94,76	62,57
30 - 39	2,90	2,32	80 - 89	213,69	181,54
40 - 49	6,46	4,79	90 - 99	1.000	1.000

Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong bên trên được áp dụng cho Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe chuẩn.

(*) Phí Bảo Hiểm Rủi Ro = Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro x Số Tiền Bảo Hiểm Rủi Ro

- **Phí Quản Lý Hợp Đồng:** được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản. Trong năm 2023, Phí Quản Lý Hợp Đồng là 41.000 đồng/tháng/phần Hợp Đồng và sẽ tự động tăng 2.000 đồng/phần Hợp Đồng mỗi năm dương lịch sau đó nhưng không vượt quá mức tối đa 60.000 đồng/tháng/phần Hợp Đồng. Trong trường hợp Manulife có thay đổi tăng Phí Quản Lý Quỹ trên 2,5% sẽ cần được chấp thuận từ Bộ Tài Chính.



- **Phí Quản Lý Quỹ:** dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và được khấu trừ trước khi Manulife công bố lãi suất đầu tư. Phí Quản Lý Quỹ được tính theo quy định trong Trang Hợp Đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng hoặc Thông báo của Manulife (nếu có).
- **Phí Rút Giá Trị Tài Khoản:** được khấu trừ vào số tiền yêu cầu rút trước khi Manulife chi trả số tiền rút này. Phí Rút Giá Trị Tài Khoản được tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền rút Giá Trị Tài Khoản và sẽ được khấu trừ trước khi Manulife chi trả. Bảng tỷ lệ phần trăm được quy định tại Trang Hợp Đồng.
- **Phí Chấm Dứt:** phát sinh khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt phần Hợp Đồng của Người Được Bảo Hiểm trước ngày đáo hạn, và sẽ thay đổi tùy thuộc vào Năm Bảo Hiểm. Phí Chấm Dứt được tính theo tỷ lệ phần trăm Phí Bảo Hiểm Cơ Bản quy năm của Năm Bảo Hiểm đầu tiên. Bảng tỷ lệ phần trăm được quy định tại Trang Hợp Đồng.

Lưu ý:

Các loại phí nêu trên có thể được thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Manulife sẽ gửi thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm trước khi áp dụng mức phí mới. Hợp Đồng Bảo Hiểm là một cam kết dài hạn và Bên Mua Bảo Hiểm không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của Hợp Đồng.



THÔNG TIN CHUNG



Tuổi tham gia: từ 1 tháng tuổi - 65 tuổi



Thời hạn bảo hiểm: 10 năm hoặc 20 năm



Thời hạn đóng phí:

Bắt buộc trong 3 năm đầu và linh hoạt từ năm thứ 4 trở đi, nhưng có thể bằng với Thời Hạn Bảo Hiểm

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Manulife sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu sự kiện gây ra tử vong có liên quan trực tiếp đến một trong các sự kiện sau:

- Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 (hai) năm kể từ Ngày Bắt Đầu Bảo Hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc
- Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

Đây là sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là - "Manulife"), được phân phối bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), một đại lý tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm của Manulife. Đây không phải là sản phẩm của ngân hàng. Việc khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm là hoàn toàn tự nguyện và không phải là điều kiện bắt buộc để được thực hiện các hoạt động, hay hưởng một dịch vụ tài chính nào khác của VietinBank.

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Vững Tâm Phát Triển. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 14548/BTC - QLBH ngày 27 tháng 10 năm 2017 với tên gọi kỹ thuật là Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung Nhóm Đóng Phí Linh Hoạt.

Liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn bảo hiểm tại Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch gần nhất của VietinBank để tìm hiểu về những quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung **Vững Tâm Phát Triển**.